

TỈNH ỦY THÁI BÌNH  
BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN

\*

Số 107-CV/BTGDVTU

V/v gửi tài liệu tuyên truyền về sắp xếp tinh gọn bộ máy,  
sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã  
và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Thái Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2025

- Kính gửi:
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,  
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
  - Các sở, ban, ngành của tỉnh,
  - Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

Để kịp thời thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng các quan điểm, chủ trương và việc sắp xếp các đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biên soạn và phát hành Tài liệu và khẩu hiệu tuyên truyền về nội dung này gửi các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Kế hoạch số 06-KH/BTGDVTU ngày 15/4/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về tuyên truyền việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và Tài liệu tuyên truyền này thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thành công cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

(Công văn gửi kèm Đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền  
do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biên soạn, phát hành)

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy
- Đồng chí Trưởng Ban,
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Ban.

} để báo cáo.

K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN



**Trịnh Thị Hoàng Yến**



## TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

**Mê sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp**

-----

### **1- Tầm quan trọng, ý nghĩa việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp**

Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Trung ương đang được triển khai khẩn trương, là một cuộc cách mạng, là bước đột phá về thể chế, chuẩn bị cho “tầm nhìn 100 năm” phát triển đất nước.

Mục tiêu cao nhất của việc sắp xếp ĐVHC là nhằm phát triển đất nước, mở rộng không gian phát triển cho ĐVHC mới, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng; ưu tiên sắp xếp các ĐVHC miền núi, đồng bằng với các ĐVHC có biển; kết hợp hài hòa, hợp lý các ĐVHC có vị trí liên kề gắn với yêu cầu định hướng phát triển để hỗ trợ lẫn nhau, cùng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của ĐVHC sau sắp xếp và yêu cầu, định hướng phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Sắp xếp ĐVHC và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp là yêu cầu cấp thiết, tất yếu nhằm tái định vị không gian phát triển tự nhiên và kinh tế, gắn kết về lịch sử, văn hóa, địa lý để hình thành nên một thực thể hành chính - kinh tế có quy mô đủ lớn; từ đó, mở rộng tầm phát triển đi đôi với đổi mới, nâng cao năng lực quản trị đủ mạnh, có sức cạnh tranh cao để hội nhập chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu. Tạo điều kiện để địa phương và đất nước ta phát triển đồng đều hơn, hình thành các trung tâm kinh tế mới có sức cạnh tranh cao hơn ở cả tầm khu vực và quốc tế. Quan trọng hơn là để hướng tới mục tiêu hình thành chính quyền số, quản trị số, phát triển đô thị thông minh, vùng kinh tế tích hợp và hành chính linh hoạt giúp giao dịch hành chính được xử lý nhanh, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp theo quan điểm “cái mới phải tốt hơn cái cũ”, Nhân dân phải được phục vụ tốt hơn.

### **2- Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính**

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

- Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tuân thủ Hiến pháp, phù hợp quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội<sup>1</sup>.

- Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã được thực hiện đối với các đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số chưa đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

<sup>1</sup> về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; có yếu tố truyền thống lịch sử, văn hoá tương đồng; có vị trí địa lý liên kề; có quy mô, tiềm năng, lợi thế và trình độ phát triển kinh tế phù hợp.

- Việc xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã phải tính đến các yếu tố về điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, sự phân bố và tổ chức các không gian kinh tế nhằm bảo đảm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của mỗi địa phương, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đơn vị hành chính sau sắp xếp; cân nhắc kỹ các yếu tố về trình độ, năng lực quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương, mức độ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của chính quyền địa phương và người dân; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tại các địa bàn trọng yếu, khu vực đảo, quần đảo và vùng biên giới; giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc của mỗi địa phương; bảo đảm khối đoàn kết gắn bó của cộng đồng dân cư.

- Trường hợp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mà làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp huyện thì không phải thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh địa giới của đơn vị hành chính cấp huyện mà đơn vị hành chính cấp xã đó trực thuộc.

- Gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm chính quyền địa phương cấp xã gần dân, sát dân và phục vụ người dân được tốt nhất.

- Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 thì không áp dụng tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, số đơn vị hành chính trực thuộc, loại đô thị, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.

- Chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

### **3- Về đặt tên cho ĐVHC sau sắp xếp**

Phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, cân nhắc thận trọng các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa. Ưu tiên sử dụng một trong các tên gọi của các ĐVHC trước khi sáp nhập để đặt tên cho ĐVHC hình thành mới, hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp do phải chuyển đổi giấy tờ, chỉ dẫn địa lý liên quan đến ĐVHC cấp tỉnh. Tên gọi của ĐVHC mới cần dễ nhận diện, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, bảo đảm tính hệ thống, khoa học và phát huy được lợi thế so sánh của địa phương, phù hợp với xu thế hội nhập.

Cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất nhận thức, có trách nhiệm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân địa phương; góp phần giữ gìn, phát huy

được giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa và tinh thần đoàn kết của Nhân dân đối với ĐVHC mới sau sắp xếp.

#### **4- Về xác định trung tâm hành chính - chính trị**

Lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị của 01 trong số các ĐVHC hiện nay là trung tâm hành chính - chính trị của ĐVHC mới để bảo đảm chính quyền địa phương nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Trung tâm hành chính - chính trị của ĐVHC mới có vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông phát triển (sân bay, đường bộ, cảng,...), dễ dàng kết nối với các khu vực trong nội tỉnh, thành phố và các đô thị lớn, trung tâm kinh tế của cả nước hoặc với hệ thống không gian biển. Trung tâm hành chính - chính trị của ĐVHC mới cần có không gian phát triển trong tương lai; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của ĐVHC mới, bảo đảm hài hòa, hợp lý, tránh sự mất cân đối giữa các địa phương khi sáp nhập và giữ vững quốc phòng an ninh. Sau khi ĐVHC mới đi vào hoạt động ổn định, có thể nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các trung tâm hành chính - chính trị mới hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển chung của địa phương và tạo ra không gian phát triển mới.

Cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất nhận thức, có trách nhiệm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân địa phương.

#### **5- Tiêu chí và phương án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh**

- Về tiêu chí, đảm bảo 6 tiêu chí về: diện tích tự nhiên; quy mô dân số; lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc; địa kinh tế; địa chính trị; quốc phòng, an ninh.

- Về phương án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh: tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất đồng ý số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương), trong đó hợp nhất tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên lấy tên là tỉnh Hưng Yên, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại tỉnh Hưng Yên hiện nay.

#### **6- Tiêu chí và phương án tổ chức lại ĐVHC cấp xã**

- Nguyên tắc tổ chức sắp xếp lại ĐVHC cấp xã: (1) Sắp xếp, tổ chức lại các ĐVHC cấp xã hiện nay theo hướng bỏ cấp trung gian (cấp huyện), hình thành các ĐVHC cấp xã mới, gồm xã, phường và đặc khu (không còn loại hình ĐVHC thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, quận, huyện, thị trấn). (2) ĐVHC cấp xã sau sắp xếp phải đảm bảo chính quyền địa phương cấp xã quản lý hiệu quả địa bàn, nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt nhất. (3) Trường hợp sắp xếp phường với các ĐVHC cùng cấp thì ĐVHC sau sắp xếp là phường; trường hợp sắp xếp xã, thị trấn thì ĐVHC mới sau sắp xếp là xã. (4) Chuyển các huyện đảo, thành phố đảo hiện nay thành ĐVHC cấp xã có tên gọi là đặc khu. (5) Trường hợp thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã làm thay đổi địa giới ĐVHC cấp huyện thì không phải xem xét điều kiện, tiêu chuẩn và không phải thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh địa giới của ĐVHC cấp huyện mà ĐVHC cấp xã đó trực thuộc. (6) Không bắt buộc sắp xếp đối với các ĐVHC cấp xã có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối với các ĐVHC

liền kề hoặc có vị trí đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. (7) Tổng số lượng ĐVHC xã, phường sau sắp xếp giảm còn khoảng 60 - 70% so với số lượng ĐVHC cấp xã hiện nay trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời phải bảo đảm tương quan hợp lý, tránh tạo sự giãn cách, chênh lệch lớn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số giữa các xã, phường mới sau sắp xếp.

- Về tiêu chuẩn của ĐVHC cấp xã: (1) Xã miền núi, vùng cao hình thành sau sắp xếp có diện tích tự nhiên đạt từ 200% trở lên và quy mô dân số đạt từ 100% trở lên tiêu chuẩn của xã tương ứng quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; (2) Xã hình thành sau sắp xếp không thuộc trường hợp nêu trên có quy mô dân số đạt từ 200% trở lên và diện tích tự nhiên đạt từ 100% trở lên tiêu chuẩn của xã tương ứng quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; (3) Phường hình thành sau sắp xếp thuộc thành phố trực thuộc trung ương có quy mô dân số từ 45.000 người trở lên; phường thuộc tỉnh hình thành sau sắp xếp ở khu vực miền núi, vùng cao, biên giới có quy mô dân số từ 15.000 người trở lên; các phường còn lại có quy mô dân số từ 21.000 người trở lên; diện tích tự nhiên đạt từ 5,5 km<sup>2</sup> trở lên. (4) Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc ĐVHC cấp huyện ở hải đảo phải bảo đảm quốc phòng, an ninh theo định hướng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp sắp xếp từ 03 ĐVHC cấp xã trở lên thành 01 xã, phường mới thì không phải xem xét, đánh giá tiêu chuẩn. Trường hợp ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp không thể đáp ứng các định hướng về tiêu chuẩn quy định mà không thuộc trường hợp quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC năm 2025 thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chí nêu trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu định hướng của Trung ương; chính quyền địa phương cấp xã gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt nhất.

## **7- Việc hợp nhất tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh**

### **7.1- Về hợp nhất tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên**

- Sự cần thiết hợp nhất tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên:

Tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên là 02 ĐVHC cấp tỉnh có vị trí liền kề, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử hình thành gắn với lịch sử cách mạng miền Bắc; giao thoa tương đồng về văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và dân tộc; có quy mô nền kinh tế tương đồng và tương hỗ lẫn nhau trong định hướng phát triển chung của vùng; hệ thống giao thông kết nối đồng bộ giữa hai tỉnh. Việc hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình là phù hợp với chủ trương của Trung ương, hợp nhất 02 tỉnh sẽ hình thành một tỉnh có quy mô kinh tế lớn của

vùng đồng bằng sông hồng, với sự kết hợp giữa công nghiệp, dịch vụ và kinh tế ven biển, du lịch; khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất phát triển gắn với lợi thế về kết nối liên vùng, giao thương nội địa và phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nông nghiệp.

- Về phương án hợp nhất tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên:

Thành lập tỉnh Hưng Yên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Hưng Yên và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Thái Bình. Tỉnh Hưng Yên sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 2.514,81km<sup>2</sup>, quy mô dân số 3.567.943 người, dự kiến có 104 ĐVHC cấp xã.

Nơi đặt Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Hưng Yên là tỉnh Hưng Yên hiện nay.

### **7.2- Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh**

- Sự cần thiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh:

Qua từng giai đoạn và các thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp huyện, cấp xã nhằm giảm số lượng ĐVHC hiện nay. Trong giai đoạn 2019-2021 và 2023-2025 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, tỉnh Thái Bình đã thực hiện sắp xếp 75 ĐVHC cấp xã thành 31 ĐVHC cấp xã mới, giảm 44 ĐVHC cấp xã. Bộ máy chính quyền cấp xã sau sắp xếp tinh gọn hơn, đồng thời đã lựa chọn, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã với trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; việc sử dụng các trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cũng được bố trí hợp lý hơn; người dân, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ liên quan được tạo điều kiện thuận lợi và không phải đóng bất cứ loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2025 nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 60-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 và Nghị quyết số 74/NQ-CP và tình hình thực tiễn các ĐVHC cấp xã trong tỉnh không đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, việc tiếp tục sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh là cần thiết nhằm tập trung nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian quy hoạch, mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi được tập trung hơn, tránh việc đầu tư xây dựng dàn trải, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục, y tế. Đồng thời, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế; tiết kiệm chi cho ngân sách, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và đảm bảo theo tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh:

Số lượng ĐVHC cấp xã tỉnh Thái Bình hiện nay là 242 đơn vị.

Phương án sắp xếp là thành lập 65 xã, phường (gồm 05 phường, 60 xã) trên cơ sở nhập nguyên trạng 242 xã, phường, thị trấn, giảm 177 ĐVHC cấp xã (có danh sách kèm theo).

\* \* \*

\*

Cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp đã và đang nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh sự kỳ vọng, đồng thuận, còn có nhiều băn khoăn, lo lắng như về việc dôi dư cán bộ, công chức; việc sáp nhập sẽ khó khăn về môi trường, điều kiện làm việc, đi lại; chế độ, chính sách có liên quan; việc làm thủ tục hồ sơ, thay đổi giấy tờ pháp lý; việc đặt tên và nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính mới... Đối với những dư luận, tâm tư, tình cảm, phản ánh, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đã, đang và sẽ được cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận, nghiên cứu và có giải pháp đồng bộ để giải quyết. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức và ảnh hưởng ít nhiều đến người dân, doanh nghiệp. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Đây là chủ trương xuất phát từ tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước lâu dài; Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt để đi đến thống nhất cao về thực hiện chủ trương này với nguyên tắc, tiêu chí thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, xác định tên gọi và địa điểm đặt trung tâm chính trị - hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp; các tiêu chí, tiêu chuẩn và định hướng sắp xếp cấp xã... Triển khai thực hiện chủ trương này sẽ tác động nhất định đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân - đây là điều dễ hiểu bởi mỗi con người Việt Nam chúng ta đều in sâu trong ký ức những hình ảnh về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, chúng ta phải thay đổi về tư duy, tầm nhìn; thống nhất về nhận thức, tư tưởng; phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước; vượt qua những băn khoăn, lo lắng, tâm lý, thói quen bình thường; vượt qua những tâm lý, tâm trạng vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn - "đất nước là quê hương".

Để thực hiện thành công cuộc cách mạng này, các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong tình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp.

Theo đó, đối với các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp phải sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và

Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của chủ trương này, tạo được sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong toàn Đảng và lan toả ra toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng mà Trung ương, tỉnh đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai quyết liệt các công việc trên tinh thần "đúng vai, thuộc bài", phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cấp, các địa phương, không được có tư tưởng "quyền anh, quyền tôi", địa phương này, địa phương kia, tất cả vì lợi ích chung của đất nước, của tỉnh và vì Nhân dân. Bám sát các mốc thời gian trong kế hoạch, bảo đảm các công việc được thực hiện đúng tiến độ thời gian quy định. Tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các quy trình, thủ tục lấy ý kiến Nhân dân phải được thực hiện theo đúng quy định, nhất là những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã, đề tạo sự đồng tình, hưởng ứng triển khai thực hiện của Nhân dân. Trước mắt, làm tốt việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã vào ngày 22/4/2025.

Đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia đầy đủ các buổi học tập, tuyên truyền triển khai chủ trương, phương án, đề án sắp xếp tại địa phương, đơn vị. Nhận thức đúng đắn, nhất quán quan điểm, chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đây là quyết sách chiến lược với mục tiêu cao nhất vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, từ đó đồng thuận ủng hộ, nhất trí cao. Nắm rõ thời gian, quy trình, nội dung lấy ý kiến cử tri, thể hiện quan điểm vào phiếu lấy ý kiến với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, góp phần thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã thành công. Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các phân tử xấu lợi dụng việc sắp xếp các ĐVHC để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây cản trở việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC./.





**DANH SÁCH DỰ KIẾN TÊN GỌI CÁC XÃ, PHƯỜNG  
VÀ TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH**

-----

**1. Thành phố Thái Bình sắp xếp 27 đơn vị (19 xã, phường của thành phố Thái Bình, 06 xã của huyện Vũ Thư, 01 xã của huyện Kiến Xương và 01 xã của huyện Đông Hưng) thành 05 đơn vị**

(1) Hợp nhất phường Lê Hồng Phong, phường Bồ Xuyên, phường Tiền Phong, xã Tân Bình; xã Phúc Thành, xã Tân Hòa, xã Tân Phong (huyện Vũ Thư), lấy tên là phường Thái Bình, trung tâm chính trị - hành chính phường đặt tại xã Tân Bình hiện nay.

(2) Hợp nhất phường Trần Lãm, phường Kỳ Bá, xã Vũ Đông, xã Vũ Lạc, xã Vũ Chính; xã Tây Sơn (huyện Kiến Xương), lấy tên là phường Trần Lãm, trung tâm chính trị - hành chính phường đặt tại phường Trần Lãm hiện nay.

(3) Hợp nhất phường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, phường Quang Trung, xã Phú Xuân, lấy tên là phường Trần Hưng Đạo, trung tâm chính trị - hành chính phường đặt tại phường Trần Hưng Đạo hiện nay.

(4) Hợp nhất phường Hoàng Diệu, xã Đông Mỹ, xã Đông Hòa, xã Đông Thọ; xã Đông Dương (huyện Đông Hưng), lấy tên là phường Trà Lý, trung tâm chính trị - hành chính phường đặt tại xã Đông Mỹ hiện nay.

(5) Hợp nhất phường Phú Khánh, xã Vũ Phúc; xã Nguyên Xá, xã Song An, xã Trung An (huyện Vũ Thư), lấy tên là phường Vũ Phúc, trung tâm chính trị - hành chính phường đặt tại xã Vũ Phúc hiện nay.

**2. Huyện Thái Thụy sắp xếp 36 đơn vị thành 11 đơn vị**

(1) Hợp nhất thị trấn Diêm Điền, xã Thụy Hải, xã Thụy Trình, xã Thụy Bình, xã Thụy Liên, lấy tên là xã Thái Thụy, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn Diêm Điền hiện nay.

(2) Hợp nhất xã Thụy Trường, xã Thụy Xuân, xã An Tân, xã Hồng Dũng, lấy tên là xã Đông Thụy Anh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thụy Xuân hiện nay.

(3) Hợp nhất xã Thụy Quỳnh, xã Thụy Văn, xã Thụy Việt, lấy tên là xã Bắc Thụy Anh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thụy Văn hiện nay.

(4) Hợp nhất xã Thụy Sơn, xã Dương Phúc, xã Thụy Hưng, lấy tên là xã Thụy Anh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Dương Phúc hiện nay.

(5) Hợp nhất xã Thụy Thanh, xã Thụy Phong, xã Thụy Duyên, lấy tên là xã Nam Thụy Anh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thụy Phong hiện nay.

(6) Hợp nhất xã Thái Phúc, xã Dương Hồng Thủy, lấy tên là xã Bắc Thái Ninh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Dương Hồng Thủy hiện nay.

(7) Hợp nhất xã Thái Thượng, xã Hòa An, xã Thái Hưng, xã Thái Nguyên, lấy tên là xã Thái Ninh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Hoà An hiện nay.

(8) Hợp nhất xã Mỹ Lộc, xã Tân Học, xã Thái Đô, xã Thái Xuyên, lấy tên là xã Đông Thái Ninh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thái Xuyên hiện nay.

(9) Hợp nhất xã Thái Thọ, xã Thái Thịnh, xã Thuần Thành, lấy tên là xã Nam Thái Ninh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thái Thịnh hiện nay.

(10) Hợp nhất xã Sơn Hà, xã Thái Giang, lấy tên là xã Tây Thái Ninh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thái Giang hiện nay.

(11) Hợp nhất xã Thụy Chính, xã Thụy Dân, xã Thụy Ninh, lấy tên là xã Tây Thụy Anh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thụy Ninh hiện nay.

### **3. Huyện Tiên Hải sắp xếp 28 đơn vị thành 08 đơn vị**

(1) Hợp nhất thị trấn Tiên Hải, xã Tây Ninh, xã Tây Lương, xã Vũ Lăng, xã An Ninh, lấy tên là xã Tiên Hải, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn Tiên Hải hiện nay.

(2) Hợp nhất xã Phương Công, xã Vân Trường, xã Bắc Hải, lấy tên là xã Tây Tiên Hải, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Vân Trường hiện nay.

(3) Hợp nhất xã Tây Giang, xã Ái Quốc, lấy tên là xã Ái Quốc, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Tây Giang hiện nay.

(4) Hợp nhất xã Đông Hoàng, xã Đông Minh, xã Đông Cơ, xã Đông Lâm, lấy tên là xã Đông Châu, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Đông Minh hiện nay.

(5) Hợp nhất xã Đông Xuyên, xã Đông Long, xã Đông Quang, xã Đông Trà, lấy tên là xã Đông Tiên Hải, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Đông Xuyên hiện nay.

(6) Hợp nhất xã Nam Thịnh, xã Nam Tiến, xã Nam Chính, xã Nam Cường, lấy tên là xã Nam Cường, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Nam Tiến hiện nay.

(7) Hợp nhất xã Nam Phú, xã Nam Hưng, xã Nam Trung, lấy tên là xã Hưng Phú, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Nam Hưng hiện nay.

(8) Hợp nhất xã Nam Hồng, xã Nam Hà, xã Nam Hải, lấy tên là xã Nam Tiên Hải, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Nam Hồng hiện nay.

### **4. Huyện Quỳnh Phụ sắp xếp 35 đơn vị thành 09 đơn vị**

(1) Hợp nhất thị trấn Quỳnh Côi, xã Quỳnh Hải, xã Quỳnh Hội, xã Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Mỹ, xã Quỳnh Hưng, lấy tên là xã Quỳnh Phụ, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn Quỳnh Côi hiện nay.

(2) Hợp nhất xã Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Minh, xã Quỳnh Giao, xã Quỳnh Thọ, lấy tên là xã Minh Thọ, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Quỳnh Minh hiện nay.

(3) Hợp nhất xã Châu Sơn, xã Quỳnh Khê, xã Quỳnh Nguyên, lấy tên là xã Nguyễn Du, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Châu Sơn hiện nay.

(4) Hợp nhất xã Trang Bảo Xá, xã An Vinh, xã Đông Hải, lấy tên là xã Quỳnh An, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Trang Bảo Xá hiện nay.

(5) Hợp nhất xã Quỳnh Hoàng, xã Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Ngọc, lấy tên là xã Ngọc Lâm, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Quỳnh Ngọc hiện nay.

(6) Hợp nhất xã An Cầu, xã An Ấp, xã An Lễ, xã An Quý, lấy tên là xã Đồng Bằng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã An Ấp hiện nay.

(7) Hợp nhất xã An Đồng, xã An Hiệp, xã An Thái, xã An Khê, lấy tên là xã A Sào, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã An Thái hiện nay.

(8) Hợp nhất thị trấn An Bài, xã An Vũ, xã An Ninh, xã An Mỹ, xã An Thanh, lấy tên là xã Phụ Dực, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn An Bài hiện nay.

(9) Hợp nhất xã An Dục, xã An Tràng, xã Đồng Tiến, lấy tên là xã Tân Tiến, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Đồng Tiến hiện nay.

### **5. Huyện Đông Hưng sắp xếp 31 đơn vị thành 09 đơn vị**

(1) Hợp nhất thị trấn Đông Hưng, xã Đông La, xã Đông Các, xã Đông Sơn, xã Đông Hợp, xã Nguyễn Xá, lấy tên là xã Đông Hưng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn Đông Hưng hiện nay.

(2) Hợp nhất xã Liên An Đô, xã Lô Giang, xã Mê Linh, xã Phú Lương, lấy tên là xã Bắc Tiên Hưng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Liên An Đô hiện nay.

(3) Hợp nhất xã Phong Dương Tiến, xã Phú Châu, lấy tên là xã Đông Tiên Hưng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Phong Dương Tiến hiện nay.

(4) Hợp nhất xã Xuân Quang Động, xã Đông Hoàng, lấy tên là xã Nam Đông Hưng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Xuân Quang Động hiện nay.

(5) Hợp nhất xã Hà Giang, xã Đông Kinh, xã Đông Vinh, lấy tên là xã Bắc Đông Quan, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Hà Giang hiện nay.

(6) Hợp nhất xã Đông Cường, xã Đông Xá, xã Đông Phương, lấy tên là xã Bắc Đông Hưng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Đông Phương hiện nay.

(7) Hợp nhất xã Đông Quan, xã Đông Á, xã Đông Tân, lấy tên là xã Đông Quan, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Đông Quan hiện nay.

(8) Hợp nhất xã Liên Hoa, xã Hồng Giang, xã Trọng Quan, xã Minh Phú, lấy tên là xã Nam Tiên Hưng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Liên Hoa hiện nay.

(9) Hợp nhất xã Hồng Bạch, xã Thăng Long, xã Minh Tân, xã Hồng Việt, lấy tên là xã Tiên Hưng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thăng Long hiện nay.

### **6. Huyện Hưng Hà sắp xếp 33 đơn vị thành 08 đơn vị**

(1) Hợp nhất thị trấn Hưng Hà, xã Minh Khai, xã Kim Trung, xã Hồng Lĩnh, xã Văn Lang, xã Thống Nhất, xã Hòa Bình, lấy tên là xã Hưng Hà, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn Hưng Hà hiện nay.

(2) Hợp nhất xã Tân Tiến, xã Thái Phương, xã Đoan Hùng, xã Phúc Khánh, lấy tên là xã Tiên La, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Phúc Khánh hiện nay.

(3) Hợp nhất xã Minh Tân, xã Độc Lập, xã Hồng An, lấy tên là xã Lê Quý Đôn, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Độc Lập hiện nay.

(4) Hợp nhất xã Chí Hòa, xã Minh Hòa, xã Hồng Minh, lấy tên là xã Hồng Minh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Hồng Minh hiện nay.

(5) Hợp nhất xã Bắc Sơn, xã Đông Đô, xã Tây Đô, xã Chi Lăng, lấy tên là xã Thần Khê, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Đông Đô hiện nay.

(6) Hợp nhất xã Quang Trung, xã Văn Cẩm, xã Duyên Hải, lấy tên là xã Diên Hà, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Duyên Hải hiện nay.

(7) Hợp nhất xã Canh Tân, xã Tân Hòa, xã Cộng Hòa, xã Hòa Tiến, lấy tên là xã Ngự Thiên, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Cộng Hoà hiện nay.

(8) Hợp nhất thị trấn Hưng Nhân, xã Tân Lễ, xã Tiến Đức, xã Thái Hưng, xã Liên Hiệp, lấy tên là xã Long Hưng, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn Hưng Nhân hiện nay.

### **7. Huyện Kiến Xương sắp xếp 28 đơn vị thành 09 đơn vị**

(1) Hợp nhất thị trấn Kiến Xương, xã Bình Minh, xã Quang Minh, xã Quang Bình, xã Quang Trung, lấy tên là xã Kiến Xương, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn Kiến Xương hiện nay.

(2) Hợp nhất xã Lê Lợi, xã Thống Nhất, lấy tên là xã Lê Lợi, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Thống Nhất hiện nay.

(3) Hợp nhất xã Vũ Lễ, xã Hòa Bình, xã Quang Lịch, lấy tên là xã Quang Lịch, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Quang Lịch hiện nay.

(4) Hợp nhất xã Vũ An, xã Vũ Ninh, xã Vũ Quý, xã Vũ Trung, lấy tên là xã Vũ Quý, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Vũ Quý hiện nay.

(5) Hợp nhất xã Minh Quang, xã Bình Thanh, xã Minh Tân, lấy tên là xã Bình Thanh, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Bình Thanh hiện nay.

(6) Hợp nhất xã Bình Định, xã Hồng Tiến, xã Nam Bình, lấy tên là xã Bình Định, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Bình Định hiện nay.

(7) Hợp nhất xã Vũ Công, xã Hồng Vũ, lấy tên là xã Hồng Vũ, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Hồng Vũ hiện nay.

(8) Hợp nhất xã Bình Nguyên, xã Thanh Tân, xã An Bình, lấy tên là xã Bình Nguyên, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Bình Nguyên hiện nay.

(9) Hợp nhất xã Trà Giang, xã Hồng Thái, xã Quốc Tuấn, lấy tên là xã Trà Giang, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Hồng Thái hiện nay.

### **8. Huyện Vũ Thư sắp xếp 24 đơn vị thành 06 đơn vị**

(1) Hợp nhất thị trấn Vũ Thư, xã Minh Quang, xã Tam Quang, xã Dũng Nghĩa, xã Minh Khai, xã Hòa Bình, lấy tên là xã Vũ Thư, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại thị trấn Vũ Thư hiện nay.

(2) Hợp nhất xã Song Lãng, xã Hiệp Hòa, xã Minh Lãng, lấy tên là xã Thư Trì, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Minh Lãng hiện nay.

(3) Hợp nhất xã Tự Tân, xã Bách Thuận, xã Tân Lập, lấy tên là xã Tân Thuận, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Tự Tân hiện nay.

(4) Hợp nhất xã Việt Thuận, xã Vũ Hội, xã Vũ Vinh, xã Vũ Vân, lấy tên là xã Thư Vũ, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Việt Thuận hiện nay.

(5) Hợp nhất xã Vũ Đoài, xã Duy Nhất, xã Hồng Phong, xã Vũ Tiên, lấy tên là xã Vũ Tiên, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Duy Nhất hiện nay.

(6) Hợp nhất xã Hồng Lý, xã Việt Hùng, xã Xuân Hòa, xã Đồng Thanh, lấy tên là xã Vạn Xuân, trung tâm chính trị - hành chính xã đặt tại xã Việt Hùng hiện nay.

---



## MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

(kèm theo Công văn số 107-CV/BTGDVTU ngày 19/4/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy)

-----

1- Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam!

2- Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính là đòi hỏi bức thiết của tình hình thực tiễn hiện nay!

3- Toàn Đảng và hệ thống chính trị tập trung thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính!

4- Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thành công chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp!

5- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!